



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จรินทร์ หารือทีมเศรษฐกิจปรับเรียนฟรี - ชูศึกษานอกระบบ



นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า การศึกษาเป็นงานที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญ และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเรื่อง การเรียนฟรีซึ่งมีปัญหาวาที่ผ่านมาไม่ได้ฟรีจริง ก็ต้อง ดำเนินการไปตามนโยบายที่มีอยู่ว่าฟรีเรื่องอะไรบ้าง เช่น ค่า เล่าเรียน ตำราเรียน ชุดนักเรียน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องดู บบประมาณที่ตั้งโดยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาวาจะปรับได้อย่างไร บ้าง และการจะเรียนฟรีได้มากน้อยแค่ไหน คงต้องหารือกับ ทีมเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้สิ่งที่ต้องเน้นเป็นพิเศษอีกเรื่อง คือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องทำเป็นรูปธรรมทั้งการพัฒนาครู นักเรียน การจัดงบประมาณ คุณภาพการศึกษา เทคโนโลยี ที่สำคัญโครงสร้าง ศธ.ให้ความสำคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามากเกินไป ละเลยเรื่อง การศึกษานอกระบบ ทั้งที่จำเป็นต่อการนำ ประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงๆ ตนจะให้ความสำคัญพิเศษกับเรื่องนี้ด้วย รวมถึงจะต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อช่วยแบ่งภาระในการจัดการศึกษาของรัฐให้มากขึ้น ด้วย สำหรับการแจกคอมพิวเตอร์พกพา 1 ล้านเครื่อง หรือ One Laptop per Child นั้น ตนเห็นว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ แต่จะต้องเป็นการใช้เพื่อสนองการพัฒนาการศึกษา ไม่ใช่ไป สนองต่อผลประโยชน์ ดังนั้น ถ้าจำเป็นก็ต้องทำ แต่ถ้าเกินความจำเป็นก็ถือเป็นเรื่องสิ้นเปลือง

ด้านนายธีรพัฒน์ คำคอบอน ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ กล่าวว่า ดู รมช.ศธ.ทั้ง 2 คน แล้วรู้สึกเป็นห่วง เพราะอยู่ในชมรมมือใหม่หัดขับ ทั้งนี้อยากฝาก รมว.ศธ.ให้เร่ง ดำเนินการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การแก้ไขกฎหมายการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 303 2.การ ดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ ที่ออกมาแล้ว 3. ผลักดันการพัฒนาครูทั้งระบบให้เป็นรูปธรรม 4. หาข้อสรุปเรื่องการแบ่งการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา และ 5. ดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิ เด็กในทุกๆ ด้านศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า อยากเสนอให้นาย จรินทร์ จัดประชุมปฏิบัติการระดับรัฐบาลเพื่อวาง ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจำ-การ และระยะยาวคือการผลิต เด็กสู่สังคมเพื่อเผชิญปัญหาต่างๆ.